
สมาคมฯรถรวม ขสมก.สานฝันนายกฯ ติดตัง้ระบบ

อี-ทิคเก็ตเตรียมเชิญสื่อมวลชน ทดลองระบบหัก

หนา ขสมก.กับ ช ทวี

สมาคมฯรถรวม ขสมก.สานฝันนายกฯ ติดตัง้ระบบ อี-ทิคเก็ตเตรียมเชิญสื่อมวลชน ทดลองระบบหักหน า ขสมก.กับ

ช ทวี

ขสมก.วุน ไมเลิก อี-ทิคเก็ต ช ทวี ไมสมราคาที่คุยไวกับนายกรัฐมนตรี เครื่อง อี-ทิคเก็ต ไมสามารถติดตัง้ไดทัน

เวลา แถมระบบเซริฟเวอรไมเชื่อมตอกับระบบสวนกลางของธนาคารกรุงไทย ชี้ ขสมก.เสียประโยฃนไมไดรับเงินคา

โดยสาร ตัง้ขอสงสัยอาจ ซูเอี๋ยกับเอกชน แกผาเอาหน ารอด มักงายออกคูปองรับรถแทนเพื่อคิดเงินยอนหลังแถมเอา

เครื่องโมบายดโฟนที่อยูนอกเหนือทีโออาร มาเรียกเก็บเงินจากบัตรสวัสดิการแทน จี้ตรวจสอบผิดกฏหมายหรือไม?

ขณะที่นายกสมาคมผูประกอบการรถโดยสารประจําทาง และสมาชิกรถรวม ขสมก.เกือบ 2 พันคัน พรอมใจสานฝัน

นายกฯติดตัง้ อี-ทิคเก็ต เพื่อใหชาวกรุงเทพฯใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เชื่อมโยงรถไฟฟ าไดทัง้ระบบ

หลังจากที่นายวีระพงษ วงศแหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ แถลงขาวตอ

สื่อมวลชนวา กรณีเรียกรองใหนายณัฐชาติ จารุจินดาประธานบอรด ขสมก.สัง่การใหผูที่เกี่ยวของเขาไปตรวจสอบ

สัญญาตางๆ และการดําเนินการของ บริษทั ช.ทวี จํากัด (มหาชน) และเรงรัดใหบริษทัฯ ดําเนินการปฏิบัติตาม

สัญญาและ TOR ที่กําหนด หากไมมีความพรอม และหากไมสามารถติดตัง้ระบบ E -Ticket ตามเวลาที่กําหนด เห็น

ควรใหบอกเลิกสัญญาทันที และใหบริษทัฯ อื่นที่มีความพรอมความชํานาญเขามาดําเนินการ เพื่อมิใหองคการไดรับ

ความเสียหาย และใหองคการ ขสมก.ตองปฏิบัติ ตามสัญญาอยางเครงครัด เพื่อรักษาผลประโยชนของ ขสมก.โดย

ไมเปิดชองเอื้อประโยชนรวมกับเอกชน

ขณะที่ ขสมก.กําลังปวดหัวกับผลงานติดตัง้เครื่อง อี-ทิคเก็ต บริษทั ช ทวี จํากัด(มหาชน)ที่ลมเหลวไมสามารถใช

งานไดจริงแลว เชาวันน้ี( 6 พ.ย.) นางภัทรวดี กลอมจรูญ นายกสมาคมผูประกอบการรถโดยสารประจําทาง เผยตอ

ผูสื่อขาววา อีก 2-3 วันสมาคมฯจะเปิดตัวอุปกรณ อี-ทิคเก็ต ที่สามารถรองรับ บัตรสวัสดิการแหงรัฐได โดยจะเชิญ

สื่อมวลชนเพื่อทดสอบระบบวาใชงานไดจริงเป็นประโยชนตอประชาชนและ ขสมก.หรือไม?

ทัง้น้ีทางสมาคมฯเล็งเห็นถึงความสําคัญที่รัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดน อยของทานนายกฯพลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา มีความปรารถนาดีตองการปฏิรูปรถโดยสารประจําทางทัง้ระบบ ไมวาจะเป็นการเปลี่ยนรถใหม
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ติดตัง้จีพีเอส และอุปกรณรองรับการเก็บคาโดยสารอี-ทิคเก็ต ที่สามารถใชรวมกับระบบขนสงมวลชนอื่นๆได โดย

ทางสมาคมฯที่มีสมาชิกรถรวม ขสมก.ใหบริการกวา 1,200 คันและเพื่อนๆรถรวมอื่นๆที่อยูนอกสมาคมอีกเกือบๆ

800 คัน รวมแลวเกือบ 2,000 คันพรอมที่จะสานฝันทานนายกฯทุกขอใหเป็นจริง พรอมพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบรถ

รวมใหเขากับนโยบายปฏิรูปรถโดยสารทัง้ระบบของรัฐบาล และมีสวนชวยลดภาระคาใชจายการเดินทางแกพี่น อง

ชาวกรุงเทพฯทัง้น้ีคาดวา อีก 2-3 วันจะเชิญสื่อมวลชนมาทดลองระบบ

ผูสื่อขาวรายงานวา จากการที่ระบบอี-ทิคเก็ต ของบริษทั ช ทวี จํากัด(มหาชน)ไมสามารถใชงานไดจริง ไมสามารถ

หักเงินสวัสดิการจากภาครัฐได จะสงผลให ขสมก. ไดรับความเสียหาย ขาดรายไดประจําวันเป็นจํานวนมหาศาล

หากคํานวนจากการที่ภาครัฐเคยสนับสนุน ขสมก.โครงการรถเมลฟรีจากเงินภาษีประชาชน ที่เริ่มมาตัง้แตวันที่ 16

สิงหาคม 2551 สมัยนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นตนมา แรกเริ่ม ขสมก.ไดรับเงินจากภาครัฐ

8,000บาท ตอคันตอวัน มาจนถึงสมัยน้ีรัฐบาลสนับสนุนให ขสมก.ถึงวันละ 12,000 ตอคันตอวัน โดยที่ ขสมก.มีรถ

ที่อยูในโครงการรถเมลฟรี 800 คันเทากับ ขสมก.ไดรับเงินจากภาครัฐตกวันละ 9.6 ลานตอวัน หรือ 288 ลานตอ

เดือน

ปรากฏวา เมื่อมีโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐเขามาแทนที่โครงการรถเมลฟรีก็ถูกยกเลิกไปตัง้แตวันที่ 1 พฤษจิ

กายนที่ผานมานัน้ อาจสงผลให ขสมก.มีปัญหาเรื่องรายไดและอาจถึงขัน้วิกฤติ ซํ้ารายอุปกรณ อี-ทิคเก็ต ของบริษทั

ช ทวี จํากัดไมสามารถสงมอบรายไดใหแก ขสมก. รวมทัง้ปัญหาดังกลาวยังไมมีคําตอบทัง้จากผูบริหารบริษทั ช ทวี

ปัญหาดังกลาวจะแกไขไดเมื่อไหรและการแกปัญหาแบบแกผาเอาหน ารอดที่ผานมาของ ขสมก.นัน้ผิดกฎหมายและ

ถือเป็นการเอื้อประโยชนใหเอกชนหรือไม?


